

Phụ lục I
CHI TIẾT TIÊU CHUẨN DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND
ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Tên tiêu chuẩn	Khung tiêu chuẩn	Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng	Số điểm
I. Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (30 điểm)	1. Các thành viên trong gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật	100% các thành viên trong gia đình chấp hành các quy định của pháp luật.	10
	2. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định	- Gia đình thực hiện tốt các quy định tại Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. - Thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao sức khỏe và đời sống vật chất, tinh thần của các thành viên trong gia đình.	05 05
	3. Bảo đảm thực hiện an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy	Thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của xã, phường, thị trấn về an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy; Không bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm trật tự công cộng, tệ nạn xã hội.	05
	4. Bảo đảm các quy định về độ ồn, không làm ảnh hưởng đến cộng đồng theo quy định của pháp luật về môi trường	Không có hoạt động sử dụng âm thanh gây ồn ào tại khóm, ấp từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau (Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình).	05
II. Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ	1. Tham gia các hoạt động nhằm bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên và môi trường của địa phương	Các thành viên gia đình tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tại xã, phường, thị trấn; bảo vệ các di tích quốc gia đặc biệt; các di tích cách mạng- kháng chiến, di tích lịch sử-văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, danh lam thắng cảnh, khảo cổ... tại xã, phường, thị trấn.	03

Tên tiêu chuẩn	Khung tiêu chuẩn	Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng	Số điểm
an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương (47 điểm)	2. Tham gia các phong trào từ thiện, nhân đạo; đền ơn đáp nghĩa; khuyến học khuyến tài và xây dựng gia đình học tập	<ul style="list-style-type: none"> - Tích cực tham gia các phong trào từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài... do xã, phường, thị trấn phát động. - Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng Mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” tại xã, phường, thị trấn. 	03 03
	3. Tham gia sinh hoạt cộng đồng ở nơi cư trú	<ul style="list-style-type: none"> - Các thành viên trong gia đình thực hiện tốt các nội quy trong hương ước, quy ước của xóm, ấp; có nếp sống lành mạnh, văn minh, ứng xử có văn hóa trong gia đình, cộng đồng và xã hội. - Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; hội họp, đại đoàn kết toàn dân tộc tại nơi cư trú. 	05 05
	4. Tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội do địa phương tổ chức	<ul style="list-style-type: none"> - Thường xuyên tuyên truyền, vận động gia đình, người thân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sinh thái, không xả rác bừa bãi; tham gia trồng, chăm sóc cây xanh, đường hoa, cây cảnh tại nơi cư trú. 	05
		<ul style="list-style-type: none"> - Các thành viên trong gia đình tham gia bảo hiểm y tế và được chăm sóc sức khỏe. 	05
		<ul style="list-style-type: none"> - Tích cực tham gia các phong trào thi đua: chung sức xây dựng nông thôn mới; đô thị văn minh; sản xuất, kinh doanh giỏi. - Gia đình có phương tiện nghe, nhìn và thường xuyên được tiếp cận thông tin kinh tế, văn hóa - xã hội; Nhà ở ngăn nắp, sạch sẽ; khuôn viên nhà ở xanh, sạch, đẹp; cải tạo vườn tạp. 	05
	5. Người trong độ tuổi có khả năng lao động tích cực làm việc và có thu nhập chính đáng	Có từ 80% thành viên trong gia đình trong độ tuổi có khả năng lao động có việc làm và thu nhập ổn định.	05
6. Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường	100% trẻ em trong gia đình ở độ tuổi đi học được đến trường; đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở.	03	

Tên tiêu chuẩn	Khung tiêu chuẩn	Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng	Số điểm
III. Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gần bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng (23 điểm)	1. Thực hiện tốt Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình	Có đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; Ông, bà, cha, mẹ và các thành viên trong gia đình được quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng. Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo...	05
	2. Thực hiện tốt chính sách dân số, hôn nhân và gia đình	Thực hiện tốt Luật Hôn nhân và Gia đình; nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng; thực hiện tốt công tác Dân số - KHHGĐ theo quy định của Nhà nước.	05
	3. Thực hiện tốt các mục tiêu về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình/bạo lực trên cơ sở giới	Thực hiện tốt các quy định của Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; không có bạo lực gia đình dưới mọi hình thức; vợ chồng bình đẳng, thương yêu giúp đỡ nhau tiến bộ, cùng có trách nhiệm nuôi con khỏe, dạy con ngoan; Các thành viên trong gia đình được tôn trọng, thực hiện quyền và nghĩa vụ như nhau; không phân biệt đối xử về giới, có cơ hội như nhau trong phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền, vận động giáo dục chuyển đổi hành vi, nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.	05
	4. Hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước/các loại hình tương tự hợp vệ sinh	Hộ gia đình sử dụng nước sạch theo quy định; có 3 công trình hợp vệ sinh (nước sạch, nhà tắm, nhà tiêu) đạt chuẩn và đảm bảo 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ).	05
	5. Tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng khi khó khăn, hoạn nạn	Có hoạt động thiết thực giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, gia đình khó khăn, người già cô đơn, trẻ em mồ côi, người tàn tật, những người bất hạnh...	03
Tổng cộng số điểm đạt được			100

*** Điểm đạt yêu cầu:**

- + Có số điểm đạt từ 90 điểm trở lên đối với gia đình thuộc phường, thị trấn.
- + Đạt từ 85 điểm trở lên đối với hộ gia đình thuộc các xã còn lại.
- + Đạt từ 80 điểm trở lên đối với hộ gia đình thuộc các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Chính phủ.